



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ หหมดเขตการรับสมัครฯ และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิเดช มงคลปัญญา)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวปรียาลักษณ์ ขวตชานา	
๒	๐๐๒	นายวาทิศร ศรีวิราช	

วัน เวลา สถานที่สอบ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

วันคัดเลือก	วิธีการคัดเลือก/คะแนน	เวลา	ชั่วโมง	สถานที่คัดเลือก
๘ เม.ย. ๖๔	๑. ทดสอบความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาเอก (๕๐ คะแนน) ๑. หลักการคณิตศาสตร์ ๒. คณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน	๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.	๒	ห้องดาวดึงส์ อาคาร ๑๔ ชั้น ๒
	๒. ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน (๕๐ คะแนน) ๑. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ๒. การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องมาตรฐานวิชาชีพครูฐานสมรรถนะ ๓. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัย	๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑	
	๓. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) พิจารณาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษาทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และ ท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น	๑๓.๓๐ น.		ห้องดาวดึงส์ อาคาร ๑๔ ชั้น ๒

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔